



สภาเทคนิคการแพทย์ THE MEDICAL TECHNOLOGY COUNCIL

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
0121
04 ก.ย. 2561

ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2nd Floor, Office Division of Medical Engineering, The Ministry of Public Health, Tiwanond Rd., Nonthaburi.11000, Thailand.....น.
ติดต่อ โทรศัพท์ / โทรสาร 02-580-0229, 092-8498510 www.mtcouncil.org และ www.mtc.or.th

ที่ สทพ.11.256/2561

7 สิงหาคม 2561

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขที่รับ 18775
วันที่ 04 ก.ย. 2561
เวลา 11:00 น.
คุณพรศรี

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 (Thailand LA forum 2018)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / สำนัก / สถาบัน / คณบดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการจัดประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7

ด้วยสภาเทคนิคการแพทย์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 (Thailand LA forum 2018) ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561 ด้วยแนวคิด “คุณภาพคู่คุณธรรม” ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้และความเข้าใจ สาระสำคัญที่ปรับปรุงให้ทันสมัย ครอบคลุม ในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับ 2560 มีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยีวิชาการ นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงหลักคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อให้งานเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยมีคุณภาพการพัฒนาย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน ต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดทำช่องทางทำให้ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนการประชุมผ่านทาง www.mtc.or.th ไว้พร้อมกันด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Dr. S. K. J.
กช.

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

ทพ. | ด.

(นางประภาพรรมณ พันธ์สิน)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

14 ก.ย. ๒๕๖๑

โครงการประชุม
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
(Thailand LA forum 2018)

“คุณภาพคู่คุณธรรม”
(Quality laboratory with moral)

โดย สภาเทคนิคการแพทย์

หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 สภาเทคนิคการแพทย์ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.2560 เป็นมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา มาตรฐานและคุณภาพงานเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการหลากหลาย มีผลงานพัฒนาคุณภาพและวิชาการที่โดดเด่น และเครือข่ายมีผลงานจากความร่วมมือที่สามารถเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้ ผลงานการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของประเทศไทยดังกล่าวนี้ นับว่ามีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาให้แก่กลุ่มประเทศที่มีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี หลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับการยอมรับจาก WHO และ CDC ให้นำมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รูปแบบการพัฒนาการตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพ ผลการดำเนินการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับประเทศอื่นๆ หลายประเทศ

สืบเนื่องจากการจัดประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2555 ซึ่งได้รับผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริการของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อให้คุณภาพมีการธำรงอยู่และขยายวงกว้างมากขึ้น ในปี 2561 สภาเทคนิคการแพทย์จึงได้จัดการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ (Thailand LA forum 2018) ครั้งที่ 7 ด้วยแนวคิด “คุณภาพคู่คุณธรรม” (The harmony of quality & virtue) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะด้านมาตรฐานวิชาชีพ การบริหารจัดการระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสนำเสนอผลงานคุณภาพ วิชาการ และผลดำเนินการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการขยายผลความสำเร็จและประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ สร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทาง บริหารจัดการระบบบริการห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ ตลอดจนกระตุ้นการสร้างเครือข่ายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น จึงถือว่าเป็นวาระสำคัญของสภาเทคนิคการแพทย์ในการพัฒนามูลฐานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในระบบบริการสุขภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้และความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพควบคู่กับความมีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยี วิชาการ และนวัตกรรมใหม่ๆ เสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เข้มแข็ง ประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ หน่วยงานของตน เพื่อให้งานเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 1200 คน

ระยะเวลาดำเนินการ (3 วัน)

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561

สถานที่จัดสัมมนา

อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วิธีดำเนินการ

1. การบรรยายทางวิชาการ หรือ การอภิปรายหมู่
2. การประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล Best Practice Award 5 ประเภท (Innovation, R2R, CQI, Quality Network และระบบสารสนเทศต้นแบบ)
3. การนำเสนอผลงานวิชาการและคุณภาพจากผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice Awards และ ชมเชย ทั้ง 5 ประเภท โดยนำเสนอทั้ง Oral และ Poster Presentation
4. การนำเสนอผลงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยนำเสนอเป็น Poster Presentation เท่านั้น
5. การแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ ของบริษัท/ห้างร้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ ทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยมีจำนวนคูหา ประมาณ 50 คูหา และมี Corporate lecture 2 ห้อง
6. การนำเสนอผลงานประจำปีของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์และอนุกรรมการชุดต่างๆ ของสภาเทคนิคการแพทย์ รวมถึงการจำหน่ายของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เช่น เสื้อโปโล เสื้อกาวน์ ตำรา วิชาการ หรือ อื่นๆ
7. การมอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองระบบการบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ แก่โรงพยาบาล/สำนัก/สถาบัน/หน่วยงาน ต่างๆ
8. การประกาศเกียรติคุณ “Quality MT 2018” แก่นักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี ระบบคุณภาพ ระบบคุณธรรม การบริการจัดการทรัพยากร การบริหารความเสี่ยง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร เพื่อพัฒนางานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่มีมุ่งมั่นปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ
- กระตุ้น ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั่วประเทศ
- ประชาชนได้รับบริการทางเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพทั่วประเทศ

CMTE = 14

ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ

กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ศูนย์รับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA Auditors) และ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุม ตาที่สภาเทคนิคการแพทย์แต่งตั้ง

ผู้เสนอโครงการ



(ทนาย.วรรณิกา มโนรมณ์)

ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ผู้อนุมัติโครงการ



(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

กำหนดการประชุม มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
 Thailand LA Forum 2018
 “ห้องปฏิบัติการคุณภาพคู่คุณธรรม”

(Quality laboratory with moral)

ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

เวลา	ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม	
08:30-12:00 น.	ลงทะเบียนประชุม ชมนิทรรศการสินค้าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี / ผลงานวิชาการ (ด้านหน้าห้องประชุม)	
09:30-10:30 น.	บรรยายพิเศษ 1 : “คุณภาพคู่คุณธรรม ในงานเทคนิคการแพทย์” โดย นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชติกุล	
10:45 -12:00 น.	บรรยายพิเศษ 2 : “ทำงานเป็นทีมด้วยใจเป็นธรรม” โดย คุณดื่ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ	
12:00-13:00 น.	พัก-รับประทานอาหารกลางวัน	
13:00-13:30 น.	พิธีเปิดการประชุม โดย นายกสภาเทคนิคการแพทย์	
13:30-14:30 น.	พิธีมอบประกาศนียบัตร - ประกาศเกียรติคุณ นักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ - MT Best Practice Award 2018 - ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์	
14:30-14:45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง	
	ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม	ห้องประชุม แซฟไฟร์ 201
14:45-16:15 น.	เรื่องที่ 1 : “ทักษะการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ” วิทยากร : อ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ มหาวิทยาลัยรังสิต	เรื่องที่ 2: “เทคนิคการให้คำปรึกษา” ทักษะสำคัญของนักวิชาชีพ วิทยากร : น.อ.หญิง พรทิพย์ อินทรวิเชียร รพ.ทหารเรือกรุงเทพ
16:30-17:30 น.	Corporate lecture I	Corporate lecture II บริษัท เวลเกท เอ.ดี.เทค จำกัด
18:00-21:00 น.	งานเลี้ยงรับรองและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตร และ รางวัลต่างๆ	

เวลา	ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม	
08:30-10:00 น.	เรื่องที่ 3 : การปกป้องข้อมูลผู้ป่วย (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีนาคม 2561) โดย ทนพ.ไพบุลย์ รัตนชัยพรพันธ์ รพ.เลิดสิน และ ทนพญ.สมจิตร จินากักดิ์ รพ.รามคำแหง	
10:00-10:30 น.	พัก-รับประทานอาหารว่าง	
เวลา	ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม	ห้องประชุม แชนไฟร์ 201
10:30-12:00 น.	เรื่องที่ 4 : บุคลากร : การประเมินบุคลากรเชิงวิชาชีพ เพื่อกำหนด Training need วิทยากร : ทนพญ.สุพรรณิ อัครเอกผาลิน รพ.เครือพญาไท-เปาโล ทนพ.สงกรานต์ หมอกเมือง รพ.แม่ทา ลำพูน ผู้ดำเนินรายการ : ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์	เรื่องที่ 5 : การประกันคุณภาพในงานภูมิคุ้มกัน วิทยา และอณูชีวโมเลกุล วิทยากร : ทนพญ.ศศิวิมล อุบลแย้ม ผู้จัดการ HIV-NAT สภาวิชาชีพ
12:00-13:00 น.	พัก-รับประทานอาหารกลางวัน	
13:00-14:00 น.	Corporate lecture III บริษัท วายดี ไคซันอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด	Corporate lecture IV บริษัท วิเมดแล็บเซ็นเตอร์ จำกัด
14:00-14:30 น.	พัก-รับประทานอาหารว่าง	
14:30-15:30 น.	นำเสนอผลงาน MT Best Practice Award 2018 1. Quality Network 2. ระบบสารสนเทศต้นแบบ ผู้ดำเนินรายการ : ทนพ.ไพบุลย์ รัตนชัยพรพันธ์	นำเสนอผลงาน MT Best Practice Award 2018 1. Innovation 2. CQI 3. R to R ผู้ดำเนินรายการ : ทนพญ.นงลักษณ์ สามคุ้มพิมพ์
15:30-17:00 น.	เรื่องที่ 6 : ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบ สารสนเทศห้องปฏิบัติการในเครือข่าย วิทยากร : 1. ทนพ.สนั่น งามมั่น รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 2. ทนพญ.กาญจนา แสงศรี รพ.สิรินธร 3. ทนพ.สมบูรณ์ หนูไข่ TUC	เรื่องที่ 7: IQC + EQA = Perfect Microbiology Results? วิทยากร : รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ คณะแพทยศาสตร์รามธิบดี

หมายเหตุ ช่วงเวลา 7.00 - 8.00 น. เชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัย เครื่องบริวารต่างๆ แต่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป บริเวณหน้าเวที ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม (สภาฯ มีจำหน่ายชุดใส่บาตร และท่านสามารถเตรียมมาเองได้)